

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN

ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ CÁC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ

Thực hiện Công văn số 548/TTg-KTTH ngày 10/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các Bộ, ngành và địa phương nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, Tổng cục Thống kê, cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo đề cương Đề án nói trên. Thông tin khoa học Thống kê giới thiệu toàn văn dự thảo đề cương Đề án. Thông tin Khoa học thống kê mong nhận được các ý kiến tham gia, đóng góp của quý độc giả vào dự thảo đề cương Đề án. Các ý kiến tham gia góp ý của quý độc giả sẽ rất có ích để hoàn thiện đề cương Đề án nói trên.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN

ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ CÁC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ

PHẦN I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1.1. Sự cần thiết

Trong những năm qua, ngành Thống kê đã đóng góp quan trọng trong việc đáp ứng yêu cầu thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý đất nước, hoạch định các đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính trị và an ninh quốc phòng, phục vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và nhiều năm của Đảng và Nhà nước; đồng thời từng bước đáp ứng nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. Các hệ thống chỉ tiêu thống kê đã được cải tiến, bổ sung đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phù hợp với thông lệ quốc tế. Sản phẩm thống kê đa dạng, phong

phú hơn so với trước.

Tuy nhiên, công tác thống kê nói chung và hệ thống chỉ tiêu thống kê nói riêng của nước ta chưa đáp ứng kịp tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước. Các hệ thống chỉ tiêu thống kê chưa đồng bộ, thiếu tính hệ thống, thiếu những chỉ tiêu thống kê phục vụ phân tích và dự báo cũng như đánh giá năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, mức sống dân cư và môi trường sống. Hệ thống tổ chức và cơ sở vật chất cũng như các điều kiện cần thiết khác bảo đảm cho hai kênh thông tin (kênh thông tin thống kê tập trung theo ngành dọc và kênh thông tin thống kê Bộ, ngành) còn có những bất cập. Việc tổ chức quán triệt và thực hiện Luật Thống kê chưa rộng rãi và nhiều lúc nhiều nơi chưa nghiêm.

Để đáp ứng yêu cầu thông tin thống kê đầy đủ, kịp thời và chính xác, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính

phủ và công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan quản lý Nhà nước, cũng như nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân đòi hỏi phải đổi mới công tác thống kê nói chung và đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê nói riêng. Chính vì vậy, ngày 10/4/2009 Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 548/TTg-KTTH giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê.

1.2. Căn cứ pháp lý

Căn cứ của việc đổi mới các hệ thống chỉ tiêu thống kê dựa vào những văn bản pháp lý sau:

(1) Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

(2) Luật Thống kê ngày 17/6/2003;

(3) Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

(4) Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu quốc gia;

(5) Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 04/01/2007 của Chính phủ về việc chuyển Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

(6) Nghị định số 93/2007/NĐ-CP ngày 04/6/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

(7) Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

(8) Các Nghị định, Quyết định khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các Bộ,

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, thuộc Bộ.

PHẦN II

QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

2.1. Quan điểm đổi mới

Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê phải đặt trong tổng thể đổi mới toàn diện các hoạt động thống kê nhằm phục vụ có hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của Đảng và Chính phủ trong thời kỳ 2011 - 2020, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức và cá nhân khác, đồng thời phải có tính khả thi và phù hợp thông lệ quốc tế; đổi mới phải giữ vững tính độc lập, khách quan, phải nâng cao được chất lượng và tính pháp lý của thông tin thống kê; đổi mới phải được tiến hành trên cơ sở củng cố hệ thống thông tin thống kê theo ngành dọc và phát huy tối đa khả năng và tăng cường vai trò của hệ thống thông tin thống kê Bộ, ngành.

2.2. Phương hướng đổi mới

Đổi mới các hệ thống chỉ tiêu thống kê được đặt trong Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2025; phải phục vụ tốt việc xây dựng, giám sát, đánh giá các chủ trương, chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của các Bộ, ngành, địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê của các đối tượng khác. Trước hết là phục vụ việc xây dựng, giám sát, đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011-2020.

Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê phải gắn liền với tăng cường các điều

kiện cần thiết bảo đảm cho việc triển khai thực hiện thành công các hệ thống chỉ tiêu thống kê đã được đổi mới; trước hết là đổi mới tổ chức, cơ chế, chính sách và bảo đảm đủ các nguồn lực để triển khai.

2.3. Mục tiêu đổi mới

a. Mục tiêu tổng quát

Đổi mới và áp dụng đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Đảng và Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời kỳ 2011-2020 và các năm tiếp theo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế và phù hợp với tiến trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế cũng như hội nhập về thống kê của nước ta, đưa Thống kê Việt Nam đạt trình độ tiên tiến của khu vực vào năm 2020.

b. Mục tiêu cụ thể

(1) Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, theo đó là hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin, phương pháp xử lý, tổng hợp và hệ thống các sản phẩm thông tin thống kê.

(2) Kiện toàn cơ cấu tổ chức của hệ thống tổ chức thống kê tập trung (cơ quan Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thống kê quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh và thống kê xã, phường, thị trấn), củng cố và tăng cường tổ chức thống kê Bộ, ngành; đồng thời phát triển nguồn nhân lực để có đủ khả năng triển khai thực hiện các hệ thống chỉ tiêu thống kê mới.

(3) Đảm bảo các điều kiện về cơ chế, chính sách, công nghệ thông tin và cơ sở vật chất để triển khai thực hiện các hệ thống chỉ tiêu thống kê mới.

PHẦN III

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CỦA ĐỀ ÁN

3.1. Nội dung của chương trình tổng thể

Chương trình tổng thể của Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê sẽ tập trung giải quyết các nội dung sau:

(1) Rà soát và đánh giá hiện trạng các hệ thống chỉ tiêu thống kê (Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp bộ, ngành) theo các nội dung: Thực trạng áp dụng các hệ thống chỉ tiêu thống kê; ưu điểm, tồn tại và hạn chế của các hệ thống chỉ tiêu thống kê hiện tại; nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế. Trên cơ sở đó đổi mới toàn diện và đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê theo nguyên tắc: Phản ánh sát thực diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của nước ta trong quá trình vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước; bảo đảm tính độc lập, khách quan và tính pháp lý của số liệu thống kê; bảo đảm tính khả thi, không trùng, sót và chồng chéo; nâng cao trách nhiệm của thống kê Bộ, ngành, địa phương, đồng thời bảo đảm vai trò thẩm định của hệ thống tổ chức thống kê tập trung đối với số liệu của thống kê; bảo đảm so sánh quốc tế.

(2) Cải tiến và hoàn thiện phương pháp thống kê cho phù hợp với thực tiễn nước ta và theo chuẩn mực quốc tế để nâng cao chất lượng thông tin thống kê và bảo đảm so sánh quốc tế, trong đó đặc biệt chú ý tới việc cải tiến, hoàn thiện phương pháp và hình thức thu thập dữ liệu (chế độ báo cáo; chương trình điều tra thống kê; khai thác hồ sơ hành chính) phục

vụ việc triển khai thực hiện các hệ thống chỉ tiêu thống kê mới.

(3) Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tin học hóa quá trình thu thập, xử lý, tổng hợp, cung cấp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Trung ương với địa phương; giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) với các Bộ, ngành khác; hoàn thiện hệ thống sản phẩm thống kê ngắn hạn theo chu kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm cũng như các sản phẩm thông tin thống kê nhiều năm; xây dựng và ban hành chính sách phổ biến thông tin thống kê phù hợp với thực tế Việt Nam và thông lệ quốc tế.

(4) Hoàn thiện và tăng cường môi trường pháp lý cho công tác thống kê bằng việc đánh giá thực hiện Luật Thống kê và các Nghị định có liên quan trong thời gian qua, từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế.

(5) Củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức thống kê tập trung, từ Trung ương tới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thống kê xã, phường, thị trấn; kiện toàn và tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức thống kê Bộ, ngành; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên các mặt đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, trình độ tin học, ngoại ngữ và các kiến thức khác liên quan đến công tác thống kê.

(6) Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, bảo đảm cho tất cả các hoạt động thống kê với tính hiệu quả cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phải tiến hành đồng bộ cả 5 nội dung: xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển phần mềm ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức các cơ sở dữ liệu và kết nối mạng tin học để chia sẻ thông

tin. Trong việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phải chú trọng tạo lập các điều kiện làm việc cho các Cục Thống kê cấp tỉnh và các Phòng Thống kê cấp huyện, trước hết là xây dựng trụ sở làm việc, mua sắm đủ số lượng ô tô, máy vi tính và các thiết bị khác theo định mức quy định.

(7) Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê để tiếp cận nhanh nhất nghiệp vụ tiên tiến, hiện đại, các chuẩn mực quốc tế, đồng thời tranh thủ trợ giúp kỹ thuật và tài chính từ bên ngoài. Mặt khác, phải xây dựng được kế hoạch và lộ trình cung cấp, trao đổi và đẩy mạnh hoạt động phổ biến thông tin thống kê của nước ta ra nước ngoài.

(8) Tuyên truyền và phổ biến rộng rãi tới mọi đối tượng sử dụng thông tin thống kê, tập huấn và hướng dẫn áp dụng các hệ thống chỉ tiêu thống kê mới, bảo đảm các hệ thống chỉ tiêu thống kê mới được bắt đầu thực hiện từ năm 2011; sau đó tiếp tục phát triển và nâng cao hơn.

3.2. Các giải pháp tổ chức thực hiện

a. Thành lập Ban Chỉ đạo

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Trưởng ban, thành viên bao gồm lãnh đạo một số Bộ, ngành và địa phương có khối lượng công tác thống kê lớn. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê đáp ứng đầy đủ, kịp thời, chính xác các yêu cầu về cung cấp thông tin, phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan quản lý nhà nước, bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu phát triển của Việt Nam; đồng thời xây dựng

các nguồn nhân lực, vật lực và tài lực một cách đồng bộ để thực hiện Đề án.

b. Trách nhiệm của các Bộ, ngành**Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)**

(1) Chủ trì thực hiện các nội dung, chương trình chung của Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê.

(2) Chủ trì thực hiện các nội dung, chương trình liên quan đến đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

(3) Rà soát lại Chương trình điều tra thống kê quốc gia và Chế độ báo cáo thống kê Bộ, ngành; ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Cục Thống kê.

(4) Xây dựng các chế độ báo cáo để thu thập thông tin đầu vào như: Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với tập đoàn kinh tế, công ty mẹ -con và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

(5) Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các sản phẩm thông tin thống kê theo hướng tin học hóa; Xây dựng chính sách phổ biến thông tin thống kê; Xây dựng đề án tổng thể phát triển công nghệ thông tin, trong đó chú trọng xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê vi mô và vĩ mô, tổ chức mạng thông tin thống kê quốc gia về cung cấp và chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê với thống kê các Bộ, ngành và các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp.

(6) Hoàn thiện hệ thống tổ chức thống kê ngành dọc; phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành kiện toàn bộ máy tổ chức thống kê Bộ, ngành theo hướng nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của thống kê Bộ, ngành.

(7) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các

Bộ, ngành liên quan xây dựng tổng hợp, bố trí kinh phí đầu tư trụ sở những Cục Thống kê và trụ sở Phòng Thống kê cấp huyện còn thiếu.

(8) Phối hợp thực hiện các nội dung, chương trình liên quan đến đổi mới và áp dụng đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành; thẩm định nội dung và chương trình liên quan đến đổi mới hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành.

Các Bộ, ngành

(1) Thực hiện các nội dung, chương trình liên quan đến đổi mới và áp dụng các chỉ tiêu do Bộ, ngành đảm nhiệm trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia và trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng với Bộ, ngành.

(2) Thực hiện các nội dung, chương trình liên quan đến đổi mới và áp dụng đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê của Bộ, ngành phụ trách.

(3) củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức thống kê Bộ, ngành, tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện khác cho thống kê Bộ, ngành.

(4) Thực hiện tin học hóa công tác thống kê Bộ, ngành trong tất cả các khâu thu thập, tổng hợp, lưu giữ và truyền đưa thông tin; Xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê vi mô và vĩ mô và mạng tin học, kết nối và chia sẻ thông tin thống kê trong nội bộ Bộ, ngành cũng như với các địa phương, với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) và với các Bộ, ngành khác.

Bộ Nội vụ

Ngoài các nhiệm vụ chung của Bộ, ngành nêu trên, Bộ Nội vụ còn có nhiệm vụ:

(1) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như với các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện tổ chức và biên chế của hệ thống thống kê

tập trung, trong đó có hệ thống thống kê xã, phường.

(2) Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao để các tổ chức thống kê này có đủ điều kiện triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê mới.

Bộ Tài chính

Bên cạnh các nhiệm vụ chung của Bộ, ngành nêu ở mục b, Bộ Tài chính còn có nhiệm vụ:

(1) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng tổng dự toán kinh phí (trong đó có kinh phí để trang bị ô tô phục vụ công tác và trang thiết bị tin học) để thực hiện Đề án này trình Chính phủ phê duyệt.

(2) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành có liên quan thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(1) Tham gia với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

(2) Tổ chức hướng dẫn, tập huấn và chỉ đạo các sở, ban ngành của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng các hệ thống chỉ tiêu thống kê mới.

(3) Kiện toàn tổ chức thống kê và tăng cường cơ sở vật chất cho thống kê các Sở, ban, ngành trên địa bàn.

3.3. Lộ trình thực hiện

a. Đối với hoạt động đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê

Để phù hợp với năng lực đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất của hệ thống thống kê tập trung và tổ chức thống kê Bộ, ngành, việc triển khai thực hiện từng hệ thống chỉ tiêu thống kê mới sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cần chia thành hai nhóm: Nhóm thứ nhất (nhóm A) áp dụng ngay cho thời kỳ từ năm 2011 trở đi; Nhóm thứ hai (nhóm B) triển khai trong thời kỳ 2012-2014, từ năm 2015 trở đi sẽ áp dụng toàn bộ các Hệ thống chỉ tiêu thống kê mới. Lộ trình áp dụng cụ thể như sau:

(1) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án trình Chính phủ phê duyệt trước tháng 9/2009.

(2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng danh mục chỉ tiêu của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12 năm 2009.

(3) Trong 6 tháng đầu năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành giải thích các hệ thống chỉ tiêu thống kê đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bao gồm: khái niệm, định nghĩa; phương pháp tính và nguồn thông tin.

(4) Trong quý III năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương hoàn thiện việc sửa đổi các quy định về nguồn thông tin (Chế độ báo cáo; Chương trình điều tra; Hồ sơ hành chính) để triển khai thực hiện.

(5) Trong quý IV năm 2010, Bộ Kế hoạch

và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy Ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hướng dẫn, tập huấn để triển khai biên soạn các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê mới.

(6) Từ năm 2011 trở đi chính thức áp dụng các hệ thống chỉ tiêu thống kê mới thuộc nhóm A.

(7) Từ năm 2012 trở đi tiếp tục triển khai áp dụng các hệ thống chỉ tiêu thống kê mới thuộc nhóm B và đến năm 2015 toàn bộ các chỉ tiêu thống kê xây dựng đều được đưa vào áp dụng chính thức.

b. Đối với các hoạt động kiện toàn tổ chức và cơ chế chính sách

(1) Kiện toàn bộ máy tổ chức cơ quan Tổng cục Thống kê phù hợp với Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định trong năm 2009 và triển khai thực hiện hoàn thành trong năm 2010.

(2) Trình Chính phủ ban hành Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức thống kê Bộ, ngành trong năm 2009; sau khi có Nghị định của Chính phủ, các Bộ, ngành khẩn trương triển khai và hoàn thành tổ chức thống kê Bộ, ngành trong năm 2010.

(3) Kiện toàn mô hình tổ chức thống kê của các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thống kê quận, huyện và Thống kê xã, phường năm 2009-2010.

(4) Đánh giá, tổng kết việc thực hiện Luật Thống kê và các văn bản có liên quan, trên cơ sở đó hoàn chỉnh các văn bản pháp lý thống kê trong năm 2010.

(5) Hoàn thành Thông tư liên Bộ hướng dẫn thực hiện Chế độ phụ cấp theo nghề đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước tháng 7/2009.

c. Đối với hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật

(1) Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, tổng hợp kinh phí đầu tư trụ sở và các điều kiện, phương tiện làm việc khác như mua sắm ô tô theo định mức còn thiếu, trang bị các thiết bị công nghệ thông tin, văn phòng cho cơ quan Tổng cục Thống kê, cơ quan Cục Thống kê và Phòng Thống kê quận, huyện với lộ trình phù hợp. Công việc này hoàn thành trong năm 2009.

(2) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, tổng hợp tổng dự toán thực hiện Đề án chia theo lộ trình, trình Thủ tướng phê duyệt vào cuối năm 2009.

(3) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Đề án tổng thể phát triển công nghệ thông tin của hệ thống thống kê tập trung và hệ thống thống kê Bộ, ngành với 5 nội dung đã nêu tại khoản 5, mục 3.1 ở trên trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2010.

(4) Các Bộ, ngành và địa phương xây dựng, bố trí kinh phí nhằm tăng cường hoạt động thống kê của Bộ, ngành, địa phương mình, đặc biệt là kinh phí tin học hóa hoạt động thu thập, tổng hợp, lưu giữ, phổ biến và chia sẻ thông tin thống kê giữa Trung ương với địa phương, giữa Bộ, ngành, địa phương với các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp và giữa Bộ, ngành, địa phương với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê). ■